

Chương trình Du lịch

KHÁM PHÁ BÁN ĐẢO TAM BÌNH

BÌNH HƯNG - RESORT NGỌC SƯƠNG

Thời gian: 2 ngày 2 đêm

Khởi hành: Tối Thứ 6 Hàng tuần

Phương tiện: xe ô tô

TAM BÌNH là một bán đảo thuộc địa phận Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa, nơi đây được mệnh danh là một Maldiver tại Việt Nam bởi vì nơi đây sở hữu một bãi cát trắng mịn kéo dài vô tận, những rạn san hô ngũ sắc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, nước biển một màu xanh ngọc bích in hình núi non hùng vĩ trùng trùng điệp điệp, cảnh sắc nơi đây ví như một bức tranh sơn thủy mênh mông mà thanh thoát, trong trẻo mà mượt mà như một thiên đường hạ giới. Điều đặc biệt là nơi đây sở hữu những resort bậc nhất của Việt Nam và cũng có tôm hùm rất ngon cùng nguồn gốc với Tôm hùm của đảo Bình Ba, hải sản nơi đây cũng rất tươi và giá cả thì vô cùng hợp lý,... Vì những điều này, chúng ta hãy cùng nhau xách ba lô lên và cùng khám phá nơi này với tour Khám Phá Bán Đảo Tam Bình 2 ngày 2 đêm của du lịch Phong Cách Việt.

ĐÊM NGÀY 1: TP.HCM – CAM RANH:

21H00: Xe và HDV Phong Cách Việt Travel đón khách tại điểm hẹn và khởi hành đi **Tour du lịch bán đảo Bình Hưng – Resort Ngọc Sương 2 ngày 2 đêm.** Quý khách nghỉ ngơi trên xe.

NGÀY 2: VỊNH CAM RANH – TAM BÌNH: (Ăn sáng, trưa, chiều)

Khoảng 5h30 sáng: Quý khách dùng chân ăn sáng ở **nhà hàng** tại **Phan Rang**. Sau đó Quý khách đến với **BÃI KINH** – được mệnh danh là **bãi biển Mavides** – của Việt Nam – bãi cát dài, nước biển trong mát – chính là địa điểm thú vị cho Quý khách tắm biển vào buổi sáng.

12h00: Đoàn khởi hành về lại Bình Hưng, nhận phòng, nghỉ ngơi .

Khoảng 14h: Quý khách lên tàu di chuyển vô đất liền đến với Bình Lập, tham quan và khám phá những bãi biển hoang sơ của Bình Lập như **Bãi Ngang**- nơi có những tảng đá to giống như hình bàn tay người khổng lồ ở Hòn Chông – Nha Trang. **Bãi Lao** (hay còn gọi là **Bãi Mũi Cây Nhao**), một bãi biển hoang sơ và nước biển trong xanh vô cùng, điểm cuối cùng sẽ đến **làng Tàu Bè**, **Quý khách tham quan Resort Ngọc Sương**, một resort nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam và là phim trường của nhiều bộ phim rất nổi tiếng như phim : **Những Nụ Hôn Rực Rỡ**, **Mỹ Nhân Kế**.... **16h00** : Quý khách khởi hành về Bình Hưng – dùng cơm tối, nghỉ ngơi – tham quan tự túc thưởng thức hải sản tại Đảo.

NGÀY 3: BÌNH HƯNG – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng, trưa)

Tất cả vì sự hài lòng của quý khách !

Buổi sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng đặc sản Bình Hưng.

Quý khách tự do câu cá, tắm biển, tìm hiểu cuộc sống của người dân trên đảo **Bình Hưng**, quý khách đi xe điện **tham quan Hải Đăng Hòn Chút** – tại đây quý khách sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh Vịnh Cam Ranh từ trên cao, đón bình minh buổi sáng sớm và giao lưu với các anh bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ giữ gìn biển đảo quê hương tại ngọn Hải Đăng này .

10h00: Khởi hành về lại TP. HCM

11h00: Dừng chân dùng bữa trưa tại nhà hàng Cà Ná Quán.

17h00: Về đến TPHCM. Kết thúc chuyến đi, hẹn gặp lại.

Tất cả vì sự hài lòng của quý khách !